

Powering Sydney's Future

DỰ ÁN CẤP TRUYỀN ĐIỆN TỪ POTTS HILL ĐẾN ALEXANDRIA

Đang tiến hành xây dựng tuyến cáp ngầm mới sẽ giúp cung cấp nguồn điện an toàn và đáng tin cậy cho Khu trung tâm Sydney và các khu vực lân cận. Bản tin này là thông tin cập nhật về tiến triển dọc theo đoạn tuyến cáp giữa Ashbury và Alexandria.

Dự án Powering Sydney's Future (Cung cấp Điện cho Tương lai Sydney) của TransGrid sẽ đem lại cáp điện ngầm mới giữa Potts Hill và Alexandria, cùng nâng cấp ba trạm biến áp, để giúp đáp ứng nhu cầu điện của thành phố trong tương lai.

Thông tin cập nhật về công trình xây dựng

Tất cả các con đường dọc tuyến cáp sẽ có rãnh để luồn ống dẫn (ống nhựa) chứa các đoạn cáp mới. Công việc đào rãnh đang tiến triển rất tốt ở đoạn giữa Ashbury và Alexandria.

Ngoài ra, chúng tôi đã và đang xây dựng các 'hầm kết nối' cách quãng đều đặn dọc theo tuyến cáp, tại đây các đoạn cáp sẽ được đưa vào ống dẫn và sau đó nối lại với nhau.

Tại một số địa điểm, chúng tôi đang xây dựng lỗ ngầm dưới đường lộ hoặc đường thủy để lắp đặt cáp mới.

Khi công trình tiến triển dần, chúng tôi sẽ tạm thời khôi phục các con đường để xe cộ lưu thông bình thường. Khi hoàn thành toàn bộ công việc trong dự án, chúng tôi sẽ sắp xếp để khôi phục mặt đường vĩnh viễn.

Giờ giấc xây dựng thông thường của chúng tôi là thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng–6 giờ tối và 8 giờ sáng–1 giờ chiều vào thứ Bảy, với một số công việc cần phải thực hiện ngoài giờ giấc thông thường.

Tiến triển xây dựng - Khu vực Inner West và Thành phố Sydney

Xây dựng rãnh:

Hoàn thành 60%

Các lỗ ngầm:

Hoàn thành 65%

Công trình xây dựng cầu:

Hoàn thành 60%

Phục hồi vĩnh viễn:

Hoàn thành 10%



Công việc đào rãnh ban đêm tại Old Canterbury Road, Ashfield

Công việc ngoài giờ giấc thông thường

Mặc dù dự án cố gắng thực hiện tối đa các công việc trong giờ giấc xây dựng thông thường, nhưng có những lúc chúng tôi sẽ phải làm việc qua đêm hoặc giờ giấc kéo dài vào cuối tuần. Ví dụ, làm việc vào ban đêm sẽ giúp tránh ảnh hưởng đến các con đường lớn, có nhiều xe cộ lưu thông vào ban ngày.

Khi đề xuất làm việc ngoài giờ giấc thông thường, chúng tôi tham khảo ý kiến của cộng đồng và cơ quan giao thông đường bộ về các cách thức có thể thực hiện cho công việc xây dựng để giảm thiểu tác động đến dân chúng ở gần đó và hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để giảm tiếng ồn vào ban đêm trong khi thi công, chẳng hạn như thực hiện công việc gây ra tiếng ồn càng sớm càng tốt và sử dụng các tấm vải chống ồn xung quanh địa điểm.

Cáp và cầu lối xe đạp mới đang hình thành

Công việc đang tiến triển đúng kế hoạch để xây dựng cây cầu cáp và lối xe đạp mới tại Bedwin Road, St Peters.

Các toán nhân viên đã làm việc suốt ngày đêm vào khoảng đầu tháng 3 trong công việc để xây ra nguy hiểm bằng cách sử dụng hai cần cẩu để lắp đặt các nhịp của cây cầu một cách an toàn.



Luôn phổ biến thông tin cập nhật cho quý vị

Quý vị sẽ nhận được thông báo bảy ngày trước khi công việc bắt đầu ở khu vực của quý vị, hoặc nếu một giai đoạn công việc tiếp theo sẽ bắt đầu.

Nếu cho rằng công việc của chúng tôi có thể tạm thời ảnh hưởng đến việc quý vị ra vào bất động sản của quý vị, chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị và tìm các cách chúng tôi có thể giảm thiểu vấn đề xáo trộn cho quý vị.

Câu hỏi hoặc mối bận tâm của quý vị

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về dự án, vui lòng sử dụng chi tiết liên lạc bên dưới để liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi quyết tâm hợp tác với quý vị để giảm thiểu tác động do dự án gây ra và chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã liên lạc với chúng tôi cho đến nay. Ý kiến đóng góp của cộng đồng giúp chúng tôi biết loại thông tin chúng tôi nên phổ biến trong khi dự án diễn ra và chúng tôi nên phổ biến thông tin cập nhật thường xuyên như thế nào.



Lắp đặt các hầm nối kết cách nhau khoảng 900 mét dọc theo tuyến cáp và xây dựng rộng hơn rãnh



Chiếc xe tải lớn sẽ đậu trên các đường phố khi kéo cáp ra từ cuộn cáp và đưa vào các ống dẫn trong rãnh



Muốn có thông dịch viên, vui lòng gọi số **131 450** và yêu cầu họ gọi cho TransGrid qua số **1800 955 588**.
Thông dịch viên sau đó sẽ thông dịch cho quý vị.

Liên lạc với
chúng tôi

Đường dây Thông tin Cộng đồng: **1800 955 588**
Email: psf@transgrid.com.au
Trang mạng: transgrid.com.au/psf
Địa chỉ bưu điện: **PO Box A1000 Sydney South NSW 1235**

